
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 - ไม่มา -  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 - ไม่มา -  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
8 นายฉลอง โพธิสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ์  
9 นายวิชิต โพธิสุวรรณ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 วิชิต โพธิสุวรรณ์  

10 นายประทีป แก้วมะณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมะณี  
11 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 12 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  4  คน 

1. นายศิริชัย ตันเจริญ  สมาชิกสภา อบต. ม. 2 
2. นายวิรัตน์ ชูชีพ  สมาชิกสภา อบต. ม. 5 
3. นายกวิน แย้มฤดี  สมาชิกสภา อบต. ม.7 
4. นายทวี กันภัย  สมาชิกสภา อบต. ม.7 

เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ    บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 12 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ  เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ 1. จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรม งานเดิน ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพและ 
ประธานสภา ฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. 

ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น  
   2. ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                 

66 พรรษา วันที่  28 กรกฎาคม 2561 ในวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2561              
เวลา 08.30 น. ณ บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 1 (การแต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง) 

 3. ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 
เวลา 06.30 น. ณ อบต.สายทอง (การแต่งกายชุดผ้าไทยหรือเสื้อสีเหลือง) 

 4. ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา              
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. 
ณ วัดพายทอง (การแต่งกายชุดเครื่องแบบกากี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 
   ตามที่ได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ไปแล้ว
   เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงาน                
   การประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการ
   สภาฯ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จ านวน 12 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลสี่ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  
ประธานสภา ฯ ( 2561 – 2564) ขอให้ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
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นางสาวพรเพ็ญฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ให้มีการทบทวน ปรับปรุง เพ่ิมเติม โครงการ            

ในแผนพัฒนาต าบลสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เอกสารแจกให้ทุกท่านแล้วขอให้ดู
เอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูก แจ้งได้ค่ะ จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสหเดชฯ ถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายสหเดชฯ 3.2. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางกันยารัตน์ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ตอนนี้ได้รับค าสั่งจากสมาชิกสภา อบต. เรื่อง ให้ซ่อมแซมถนน
ผอ.กองช่าง  ที่ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชน ไม่สามารถใช้ในการเดินทางสัญจร ไป – มา ได้ 
   จึงขอให้ซ่อมแซมโดยลงหินคลุกให้ และได้สอบถามส านักปลัดแล้ว มีงบประมาณ
   เพียงพอที่จะขออนุมัติโอนมาจัดซื้อหินคลุก และได้ตรวจสอบสถานะการคลัง             
   กับกองคลัง ว่าพอมีจ านวนที่จะด าเนินการจัดซื้อหินคลุกมีพอหรือไม่ เมื่อมีจ านวน
   เงินเพียงพอจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   ส านักปลัด 
   แผนงานบริหารทั่วไป  
   งบด าเนินงาน  
   ค่าใช้สอย  
   ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย                
   หมวดอ่ืนๆ  
   - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
   (โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่) เป็นเงิน 160,000 บาท เหลือเงิน 140,000 บาท 
   ขออนุมัติโอน (ลด) ไปตั้งรายการใหม่  
   กองช่าง  
   งบลงทุน  
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าสาธารณูปโภค  
   ประเภท – ค่าจัดซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งจ านวน 245 ลบ.ม.  
   เป็นเงิน 98,000 บาท  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่าตามที่นางกันยารัตน์ฯ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด               
ประธานสภาฯ  ไปแล้วนั้น มีท่านใดสงสัย จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติทีประชุมด้วย  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายฉลองฯ   ถามในที่ประชุมว่า  
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  1. เรื่องบานประตู เปิด-ปิด คลอง ด าเนินการถึงข้ันตอนไหน  
   2. เรื่องยาฆ่าหญ้า ขอเบิกจาก อบต.แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว  
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   3. เรื่องการตัดหญ้าบริเวณถนน ศาลาเขียว ขอความอนุเคราะห์ให้ อบต.ช่วยด้วย 
   ทั้งคน และเครื่องมือ  
นายประทีปฯ   1. เรื่องตัดต้นไม้ใหญ่ทั้งต าบล ในวันที่  19 กรกฎคม 2561 เวลา 07.00 น.             
ก านันฯ   ขอเรื่องคนและเครื่องมือ  
   2. ถนนคสล. ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ท าระหว่างหมู่ที่ 1 , 2 ขอให้ท าตลอดเส้น  
   3. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต. ตรวจการณ์เรื่องความปลอดภัยทรัพย์สิน              
   ของประชาชน ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 23.00 น.              
นายสหเดชฯ   1. เสียงตามสาย ไม่ได้ยิน  
ประธานสภาฯ 
นายอ านวย ฯ   1. ดินที่ขุดไป ผู้รับจ้างได้มาถมดินให้แล้ว  
สมาชิกม.4  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
นายสหเดชฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่สมาชิกสภาอบต.และผู้น าได้ซักถามนั้น เป็นเรื่อง                  
ประธานสภาฯ  ที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารฯจึงให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
นายเยื้องฯ   กล่าวในที่ประชุมว่า ตามท่ีสมาชิกสภาฯ และผู้น าได้ซักถามนั้นขอตอบดังนี้คือ  
รองนายกฯ  1. เรื่องประตูเปิด - ปิด ชลประทานอบต.สายทองได้มีหนังสือถึงชลประทาน             
   เรื่องขอให้ช่วยด าเนินการซ่อมแซมประตูเปิด – ปิดหนังสืออบต.สายทอง                   
   ที่อท 74301/287 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
   2. เรื่องยาฆ่าหญ้า ด้วยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม               
   และธรรมชาติ โดยการงดใช้ยาฆ่าหญ้าวัชพืชอบต.สายทอง จึงไม่ได้แจกยาฆ่าหญ้า
   ให้เหมือนเมื่อก่อน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย  
   3. เรื่องเครื่องตัดหญ้าบริเวณศาลาเขียวขอให้แจ้งล่วงหน้าก่อนจะได้ด าเนินการ 
   แบ่งคนงานและเครื่องมือไปช่วย  
   4. เรื่องการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของอบต. ไปตรวจการณ์ความปลอดภัยในเวลา
   กลางคืน นั้น ขอให้ไปติดต่อประสานงานกับสถานีต ารวจป่าโมกท่ีมีจุดตรวจที่วัดเกตุ 
   เพราะเป็นหน้าที่ของต ารวจโดยตรงและตามพรบ.สภาต าบลและอบต.พ.ศ.2537
   และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันไม่ใช่ให้อบต.ท าอย่างเดียว  
   6. เสียงตามสายขณะนี้ก าลังด าเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างมาแก้ไขอยู่  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
นายสหเดชฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)   ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
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             (ลงชื่อ)       สหเดช แก้วมะณี            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ     ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

       

    (ลงชื่อ)       ส าราญ สังข์ทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)        ทวี กันภัย           ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
     
 
 

 


